



ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๒๗

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักสูตรที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อ้างอิง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code ประกอบด้วย

๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. กำหนดการหลักสูตรที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ
๓. คู่มือการลงทะเบียน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตรที่ ๑ : เกษียณอย่างเกษม และหลักสูตรที่ ๓ : วัยเก๋าก้าวทันโลก เมื่อวันที่ ๓ และ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้ารับการฝึกอบรม โดยปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ (รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง) นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดจัดโครงการฯ ดังกล่าว ในหลักสูตรที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ ระยะเวลาการดำเนินการจำนวน ๕ วัน โดยเป็นการประชุมสัมมนาให้ความรู้เพิ่มเติมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายใจเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมอาชีพหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นการดำเนินการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพด้านการฝึกอบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมผู้เกษียณอายุราชการภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตรที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนดจำนวน ๕ หลักสูตร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)

สำหรับหลักสูตรที่ ๒ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมโครงการในลักษณะเดียวกันกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการมาก่อน โดยสามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้เพียงหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรที่เลือก โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๕ กรณีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัด

การฝึกอบรม...

การฝึกอบรมเรียกเก็บ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตรที่กำหนด

ทั้งนี้ ข้าราชการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หลักสูตรที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ โดยลงทะเบียนออนไลน์ ที่ <https://register.ocsc.go.th/registration/retire2564> (รายละเอียดขั้นตอนการสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

อนึ่ง การเข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นกรปฏิบัติราชการ ผู้เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ จะต้องพิมพ์หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ จากระบบการรับสมัครออนไลน์ โดยนำหนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการในหลักสูตรที่ ๒ พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินมายื่นต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ (กรณีการโอนเงิน) ในวันแรกของการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เลือก เพื่อลงทะเบียน (หมายเหตุ: หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ในหลักสูตรที่ ๒ กรณีที่สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติการเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ขอให้ทำหนังสือขอยกเลิกเป็นทางการส่งถึงสำนักงาน ก.พ. ก่อนการเดินทางอย่างน้อย ๗ วันทำการ เพื่อการประสานงานเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทราบ และโปรดสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตรที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้ารับกรฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดังกล่าวข้างต้นด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เจตสุรกันต์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๑๐, ๑๗๖๗, ๑๐๑๔

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓



สิ่งที่ส่งมาด้วย

shorturl.at/quN1



สมัครเข้าร่วมโครงการ

<https://register.ocsc.go.th/registration/retire2564>